

รัฐแห่งเบงกาลีพื้นล้าน รับสร้างน.แม่ฟ้าหลวง

น.พลเสชา สุธารมณ วัฒนศิริ
ว่าการชวามหาวิทยาลัย เบงกาลี
ทวงง่าได้รับอนุมัติการงบประมาณ
มูลค่าสามล้านห้าร้อยโครการจัดตั้งมหา
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างปีงบประมาณ 2542-2546 ใน
ส่วนงบประมาณก่อสร้าง 2,409,395
ล้านบาท งบประมาณดำเนินงาน 820
ล้านบาท รวม 3,229,395 ล้านบาท โดยใน
ปี 2542 นี้จะจัดสรรงบประมาณให้ 100
ล้านบาทแรกก่อสร้างและดำเนินการเพื่อ
โอนมาขอร้องนักศึกษารุ่นแรกได้ในปี
การศึกษาหน้าปีละสี่ร้อยคนซึ่งรวมทั้ง
เทศบาลเมืองเชียงใหม่จัดให้เงินกว่า
สองสิบล้านบาทต่อปี

“การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวงมีเหตุผล 3 ประการคือถาวรณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เพื่อรับทราบสมเด็จพระชว
มหาราชครบ 9 รอบ ในปี 2542 ในส่วน
ของแผนพัฒนาด้านวิชาการ คณะ
อนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างบริหาร
การได้กำหนด โครงสร้างการบริหาร
วิชาการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการ กำแพง
กลุ่มสาขาวิชาที่สอดคล้องกับปรัชญา
ของสมเด็จพระเจ้า อยู่หัววิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่คอบ
สนองต่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา
ทรัพยากร” น.พลเสชา กล่าว

น.พลเสชา กล่าวต่อว่า นอกจาก
นี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะมีฐาน
สำคัญในการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องรัฐ
กิจในบริเวณสุ่มน้ำโอง อย่างไรก็ตาม
ทวงง่าจะจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว
ระหว่างก่อสร้างอาคารต่างๆ ใน
เร็ว ๆ นี้และจะจัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวเนื่อง
ตามแผนการจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงในเร็ว ๆ นี้

กรม.ท่งบถกว่าพื้นล้าน สร้างมหา'ลัยแม่ฟ้าหลวง

น.พลเสชา สุธารมณ วัฒนศิริ
วิทยาลัยเบงกาลีทวงง่าได้รับอนุมัติ
การชวามหาวิทยาลัย เบงกาลี
ทวงง่าได้รับอนุมัติการงบประมาณ
มูลค่าสามล้านห้าร้อยโครการจัดตั้งมหา
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระหว่างปี 2542-2546
เป็นงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน
2,409,395 ล้านบาท และงบประมาณดำเนินงาน
820 ล้านบาท นอกจากนี้ในงบประมาณ 2542
ยังได้รับงบประมาณตามแผนการจัดการศึกษา
จำนวน 100 ล้านบาท

น.พลเสชา กล่าวต่อว่า ส่วนแผนงาน
พัฒนาการเรียนการสอนการพัฒน
โครงสร้างทางวิชาการได้กำหนดโครงสร้าง
ทางการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอน
การบริหารวิชาการ รวมทั้งกำหนด
กลุ่มสาขาวิชาที่สอดคล้องกับปรัชญาของ

สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาวิชาการนุชเนื่องบริเวณ
สุ่มน้ำโอง เพื่อส่งเสริมคุณภาพของอีกทั้ง
เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

นอกจากนี้จะมีการสนับสนุนทางวิชา
การเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรมหา
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจะระดมผู้ทรง
คุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนความ
คืบหน้าในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขณะนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อสร้างถนน
ทางเข้ามหาวิทยาลัยเบงกาลีแล้วบางส่วนซึ่งจะ
แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ จากนั้นทวงง่า จะ
ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวของทาง
เจ้ามหาวิทยาลัยที่บริเวณคลองแม่พริกระหว่างการ
ก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน